



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๒
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้

“ไชน่าเวิลด์” สานฝันนักเรียนอาชีวะ สู่นักออกแบบอนาคตไกล



ศักยภาพของเยาวชนไทยด้านการออกแบบ ไม่แพ้ใครในโลก ศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จึงร่วมกับ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2015 ครั้งที่ 5 ในคอนเซ็ปต์ “อัตลักษณ์ไทยสู่รันเวย์โลก” การผสมผสานความสมัยใหม่ในวิถีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางด้านแฟชั่นที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร พร้อมอวดโฉมสู่นานาชาติ

ในงานได้ 3 ชุดยอดเยี่ยมแฟชั่น ผศ.ดร.วิเทพ มุสิกปาน อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าถึงเทคนิคด้านการออกแบบ, นราวดี เรืองเพ็ง นางแบบ Elite Model Look Thailand 2013 เล่าถึงประสบการณ์ในอดีตจากการประกวดเวทีไชน่าเวิลด์ เมื่อปี 2011 จนประสบความสำเร็จเป็นนางแบบอาชีพในปัจจุบัน และนักแสดงสาว เจนสุดา ปานโต เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า เจนสุดา ที่มาเล่ามุมมองของนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า ว่าจะต้องทำอย่างไรให้โดนใจคนยุคใหม่

ทรงพล พงศ์พิพร ผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า “กิจกรรม ไชน่าเวิลด์ แฟชั่น ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการออกแบบของเหล่านักเรียนระดับอาชีวศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต โดยชวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเข้าร่วมประกวด และทำการคัดเลือกจากภาพสเก็ตช์เป็นอันดับแรก จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ทำการเวิร์กชอป จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบแฟชั่น โดยเราได้สนับสนุนผ้าตัดเย็บโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากร้านค้าภายในไชน่าเวิลด์ และให้นักแบบสวมใส่บนแคตวอล์กในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเดือนสิงหาคมนี้”

สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กของศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ โทร. ๐-2226-3000
หมดเขตรับสมัคร 29 มิ.ย. 58 ■



